

ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND
TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG

Số: /TCT-VP

Đắk Nông, ngày tháng 03 năm 2023

THƯ CHẤP THUẬN HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TRAO HỢP ĐỒNG
Về việc: Thông báo chấp thuận E-HSMT và trao hợp đồng

Kính gửi: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Xuân Sơn
(Địa chỉ: Tổ 1, Phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông)

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-VP, ngày 24/03/2023 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông;

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) xin thông báo đã chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng cho Nhà thầu để thi công gói thầu “*Thi công xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông*” với giá hợp đồng là giá trúng thầu: **3.773.264.000** đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm bảy mươi ba triệu, hai trăm sáu mươi bốn ngàn đồng*), với thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày.

Đề nghị đại diện hợp pháp của Nhà thầu tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư theo kế hoạch như sau:

- Thời gian hoàn thiện hợp đồng ngày 28/03/2023, tại địa điểm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông;

- Thời gian ký kết hợp đồng ngày 28/03/2023; tại địa điểm: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Đề nghị Nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo Mẫu số 22 Chương VIII – Biểu mẫu hợp đồng của E-HSMT và thời gian hiệu lực Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày kết thúc hợp đồng.

Văn bản này là một phần không tách rời của hồ sơ hợp đồng. Sau khi nhận được văn bản này, Nhà thầu phải có văn bản chấp thuận đến hoàn thiện, ký kết hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo yêu cầu nêu trên, trong đó Nhà thầu phải cam kết năng lực hiện tại của nhà thầu vẫn đáp ứng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Chủ đầu tư sẽ từ chối hoàn thiện, ký

kết hợp đồng với Nhà thầu trong trường hợp phát hiện năng lực hiện tại của Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu.

Nếu đến ngày 28/03/2023 mà Nhà thầu không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu nêu trên thì Nhà thầu sẽ bị loại và không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn;
- Đăng tải Website cơ quan;
- Lưu: VT, KT.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Quốc Lập